

Ý nghĩa của những con số

Bộ chỉ số DDCI có 10 chỉ số thành phần để đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thành phố. Nhìn từ kết quả chấm điểm DDCI chúng ta thấy phía sau mỗi điểm số là thực tiễn phản ánh năng lực, đạo đức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ. Phần lớn các doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao một số sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt tiêu chí tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Những đơn vị như Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai cập nhật thông tin, công khai thủ tục hành chính, phí và lệ phí đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và hữu ích đối với doanh nghiệp nên được doanh nghiệp chấm điểm tương ứng là 7,02, 6,86, 6,77 và dẫn đầu khối các sở, ngành.

Với chỉ số thành phần tính năng động và tiên phong, hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt nên chấm điểm cao. Khối sở, ngành có điểm thấp nhất là 6,69 điểm, cao nhất là 7,16 điểm, còn ở khối huyện, thành phố điểm thấp nhất là 6,59 điểm và cao nhất là 7,31 điểm. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, các sở, ngành, địa phương có bản chủ động, thường xuyên nắm bắt khó khăn, kịp thời tham mưu và kiến nghị với UBND tỉnh nhiều đề xuất, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển ổn định.

Sau công bố bảng xếp hạng DDCI năm 2022,

ĐỀ CHỈ SỐ DDCI THÀNH ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Bảng xếp hạng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) được công bố, những sở, ngành, địa phương xếp top đầu thì phấn khởi, nhóm đứng cuối thì không vui. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chúng ta không nên vui - buồn vì thứ hạng cao - thấp. Thứ hạng đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu các sở, ngành, địa phương không tự chủ động cải cách mạnh mẽ hơn nữa và quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phục vụ sự phát triển của tỉnh.



Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, thuận lợi cho doanh nghiệp.

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh không giấu nổi sự lo lắng về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh khi thấy cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, chấm điểm thấp đối với các chỉ số thành phần như chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, chi phí không chính thức. Không lo sao được vì đây là các chỉ số phản ánh thái độ

phục vụ, đạo đức công vụ và tình trạng những nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh. Nếu như chỉ số thành phần chi phí không chính thức có 11 số, ngành và 3 huyện không đạt tới điểm 6 thì ở chỉ số thành phần cạnh tranh bình đẳng có tới 14 số, ngành chưa đạt tới điểm 5. Theo Tiến

sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh (đơn vị tư vấn triển khai khảo sát Bộ chỉ số DDCI của tỉnh): Các doanh nghiệp đánh giá không cao các chỉ số thành phần này vì cho rằng trong giải quyết thủ tục hành chính, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn thuận lợi hơn so với các

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hiện tượng nhũng nhiễu, chi phí không chính thức vẫn còn xảy ra khi doanh nghiệp giao dịch hành chính tại một số sở, ngành, địa phương ít nhiều gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhìn vào bức tranh DDCI năm 2022 của tỉnh, có lẽ cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi nhất chính là các chỉ số thành phần như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, vai trò người đứng đầu và ứng dụng công nghệ thông tin có phổ điểm cao từ 6,80 đến 7,57 điểm. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Tôi không ngạc nhiên với kết quả DDCI năm nay. Riêng chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và vai trò người đứng đầu được cộng đồng doanh nghiệp chấm điểm cao nhất bởi trong một vài năm gần đây, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các sở, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời tới

người dân, doanh nghiệp. Chỉ nói riêng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sát cánh cùng doanh nghiệp phòng, chống với việc hướng dẫn các biện pháp, ưu tiên phân bổ vắc-xin và hỗ trợ nhân lực tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động của các doanh nghiệp. Đặc biệt, người đứng đầu từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới các sở, ngành, huyện, thành phố đã tích cực tổ chức đối thoại, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp... Những hành động thiết thực đó đã đáp ứng nguyện vọng và làm cho doanh nghiệp hài lòng.

Cần sự chuyên hóa

UBND tỉnh triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI không phải để tồn vinh hay phê bình các sở, ngành, địa phương mà để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện công vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phục vụ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Điểm số mà doanh nghiệp đánh giá là thước đo cho các sở, ngành, địa phương thấy rõ những hạn chế, bất cập của đơn vị mình, từ đó có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần đưa Thái Bình vươn lên trở thành tỉnh phát triển trong khu vực như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Trên cơ sở phân tích từng trị số trong chỉ số

thành phần chấm điểm DDCI năm 2022, đơn vị tư vấn đã chỉ ra rằng, môi trường kinh doanh của tỉnh đang thể hiện xu hướng cải thiện, có tiến bộ nhưng cũng còn những rào cản không nhỏ; khoảng cách giữa chủ trương và thực thi được rút ngắn. Các sở, ngành liên quan nhiều đến doanh nghiệp và quản lý về nguồn lực công cần phải được thay đổi mạnh mẽ hơn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người kinh doanh tạo động lực tăng trưởng mới; việc bảo đảm đối xử công bằng, tính bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp cũng cần phải cải thiện hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc cho biết thêm: Là đơn vị nghiên cứu và triển khai bộ chỉ số DDCI ở nhiều địa phương trong cả nước, chúng tôi thấy Thái Bình rất cầu thị và cũng rất quyết tâm trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Dựa vào những điểm hạn chế mà DDCI năm 2022 đã chỉ ra, chúng tôi có 6 khuyến nghị cho tỉnh, nhất là đối với các sở, ngành, huyện, thành phố tham khảo, từ đó có giải pháp khắc phục những chỉ số thành phần bị mất điểm trong mắt doanh nghiệp. Trước hết, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao tính năng động và tiên phong gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần sớm xây dựng quy trình, sơ đồ hóa về trình tự, thủ tục đầu tư trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và áp dụng các mô hình hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Muốn

nâng cao tính minh bạch, chỉ trong những giải pháp thiết thực là các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải nhanh chóng chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cùng với nâng cao hiệu quả đối thoại doanh nghiệp, minh bạch hóa thanh tra, kiểm tra, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao năng lực cán bộ và cải thiện văn hóa ứng xử của cán bộ theo hướng thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp, có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm.

DDCI là tiếng nói tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, là quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kết quả bảng xếp hạng DDCI đã chỉ ra những tồn tại, các cơ quan quản lý nhà nước nên thay đổi, chấn chỉnh để khắc phục những yếu tố gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp cũng như kim hàm sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vấn đề còn lại và cộng đồng doanh nghiệp mong chờ đó là sự tiếp thu nghiêm túc, cầu thị và quyết tâm cải thiện của các sở, ngành, huyện, thành phố; không để xảy ra tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Có như vậy, DDCI mới trở thành động lực cho sự thay đổi môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hiện thực hóa Thái Bình là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, là nơi doanh nghiệp đồng hành với tỉnh cùng phát triển.

KHẮC DUÂN

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Nông dân xã Đông Hoàng hiện có 1.136 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong những năm qua, các phong trào, hoạt động của Hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội luôn có những đổi mới, sáng tạo, tranh thủ các nguồn vốn, các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế. Ông Vũ Hồng Khương, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội thường xuyên mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tin chấp với các ngành hàng cho 192 hộ vay trên 6,4 tỷ đồng; thành lập Câu lạc bộ Hội Nông dân sáng tạo, khởi nghiệp với 22 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã duy trì việc xây dựng quỹ tại địa phương. Đến nay, quỹ Hội Nông dân xã đã vận động được trên 52 triệu đồng cho 18 hội viên vay với lãi suất thấp; cung

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIÊN HẢI CÙNG HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

cấp 30 tấn phân bón trả chậm cho hội viên. Không chỉ ở Đông Hoàng, nhiều nông dân ở Tiên Hải đã đổi mới tư duy, đầu tư tiên ty vào mô hình phát triển kinh tế của mình mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động. Toàn huyện hiện có 9 tổ hợp tác, 2 HTX do hội viên, nông dân quản lý hoạt động hiệu quả, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho hội viên như mô hình nuôi vịt biển, gà ri lai tại xã Đông Xuyên, nuôi tôm thẻ công nghệ cao, cá sủ sao tại xã Nam Thịnh...

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải cho biết: Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, là nơi khởi điểm của tiếng trống mở đầu cuộc biểu tình của nông dân Thái Bình 92 năm trước, Hội Nông dân huyện Tiên Hải nhiều năm qua đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt

động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Hội tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền hội viên phát huy các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, vùng biển, lao động, nguồn vốn tạo ra bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi tại địa phương. Tăng cường vận động hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Bên cạnh việc hỗ trợ về giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân huyện tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào làm kinh tế giỏi. Phân công

hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hội viên nghèo với các hình thức như giúp cây, con giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất. Từ đó khích lệ các hội viên cùng thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Để hội viên có kiến thức trong phát triển kinh tế, các cấp hội chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 41 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật với 2.580 hội viên tham dự; tập huấn dạy nghề 8 lớp cho 240 hội viên; tin chấp cung ứng 120 tấn phân bón cho nông dân. Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng tăng cường các nguồn vốn vay tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân có vốn sản xuất phát triển kinh tế. Các nguồn vốn đang quản lý từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 181,984 tỷ đồng cho 5.239 hộ của 155 tổ tiết kiệm và vay vốn; nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 410,984 tỷ đồng cho 4.563 hộ của 148 tổ vay vốn. Cùng với tin chấp, Hội còn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn hội viên sử dụng các nguồn vốn vay nhằm phát huy tối đa hiệu quả phát triển kinh tế không để phát sinh nợ quá hạn. Có vốn, kiến thức hỗ trợ đã xuất hiện nhiều gương điển hình về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nuôi con đặc sản, trồng hoa, cây cảnh ở các xã Đông Hoàng, Đông Trà, Tây Ninh, Tây Phong, Vũ Lăng, Nam Thịnh... bước đầu đã thành công mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Hội Nông dân huyện Tiên Hải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân.



Nhiều hội viên nông dân huyện Tiên Hải phát triển nuôi ngao mang lại hiệu quả kinh tế cao.

MẠNH THẮNG

CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ ĐỂ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Khi khoa học, công nghệ ngày càng phát triển, nhất là công nghệ số bùng nổ thì tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoạt động càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Xác định được thực trạng đó, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của đơn vị tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này.

Thái Bình tuy không phải là địa bàn phức tạp về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhưng một vài năm gần đây, nạn sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, đo lường và tem nhãn thông tin sản phẩm đã phát sinh và có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt, khi hoạt động kinh doanh trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội ngày càng thịnh hành thì các vi phạm liên quan đến các vi phạm liên quan đến đo lường, chất lượng càng khó kiểm soát gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ngoài ra, một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, giá cả biến động liên tục như xăng dầu, bánh kẹo, nước giải khát, kim loại quý cũng có nguy cơ xảy ra vi phạm về chất lượng, đo lường và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

"Đánh giá đúng tình hình, nắm bắt sát thực tế, chúng tôi có giải pháp quản lý và đấu tranh chống vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa liên quan đến khoa học, công nghệ" - ông Phạm Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết đây là quan điểm của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh giao. Theo



Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cùng các ngành thành viên kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

đó, từ đầu năm đến nay, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Sở đã giao Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức 2 hội nghị tập huấn về đo lường trong hoạt động kinh doanh nước sạch và bảo đảm đo lường trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh.

Nhằm cung cấp kịp thời các thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường cho các ngành chức năng đối với một số hàng hóa thiết yếu và nhu cầu cao như xăng dầu, thiết bị điện, điện tử, hàng đóng gói sẵn, khẩu trang các loại, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ông Phí Văn Chính, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: 9 tháng qua, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 11 mẫu xăng dầu, 6 mẫu

khẩu trang lưu thông trên thị trường; tổ chức mua 70 mẫu gồm 35 loại bánh kẹo, 25 loại đồ uống, 10 loại bánh trung thu, kiểm tra về đo lường và nhãn hàng hóa. Qua phân tích, phát hiện 5 mẫu khẩu trang không đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. Hiện chúng tôi đang thực hiện mua 6 mẫu sản phẩm thiết bị điện, điện tử để kiểm định tiêu chuẩn chất lượng đánh giá đúng thực trạng chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường hiện nay.

Song song với thu thập mẫu đánh giá chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 9 tháng đầu năm nay, 2 đơn vị chức năng này đã kiểm tra 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 18 đơn vị về an toàn bức xạ, hạt nhân, kiểm định phương tiện đo nhóm 2 dùng trong lĩnh vực y tế. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra lấy mẫu đột xuất về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng với lực lượng Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra 52 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh kiểm tra 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tàu dầu trên địa bàn, xử lý vi phạm hành chính 2 cửa hàng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 27 triệu đồng. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Quang cho biết thêm: Sau mỗi đợt kiểm tra chúng tôi kết hợp với tuyên truyền, tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu nên số vụ vi phạm ngày càng giảm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả nạn gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

HÀ THẠNH